

ที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๒๕๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  
ถนนดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต  
และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

สิ่งที่แนบมาด้วย ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้ดำเนินการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และกำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จึงส่งประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ทองดั่ง)

กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

โทรศัพท์ ๐๗๗ ๒๗๓ ๒๙๘ ต่อ ๕๑-๕๒

โทรสาร ๐๗๗ ๒๗๓ ๐๗๑